

THÁI THỤY

Bảo đảm hệ thống đê, kè trong mùa mưa bão

Để bảo đảm an toàn tài sản của nhà nước, tính mạng và tài sản của nhân dân trong mùa mưa bão, huyện Thái Thụy đang gấp rút hoàn thành xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình phòng, chống thiên tai.



Thi công cống Mai Diêm (thị trấn Diêm Điền).

Cống Mai Diêm nằm trên tuyến đê biển số 8, đi qua địa bàn thị trấn Diêm Điền là hạng mục cuối cùng của dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu huyện Thái Thụy. Đây là công trình chủ yếu liên quan trước có vai trò tiêu thoát nước cho khu vực tổ dân phố Mai Diêm, đặc biệt là khu công nghiệp Liên Hà Thái. Công trình được khởi công từ tháng 12/2022 với tổng mức đầu tư 8 tỷ đồng, đơn vị thi công xây dựng là Công ty TNHH Nam Thái. Ông Nguyễn Văn Linh, chỉ huy thi công công trình cống Mai Diêm, Công ty TNHH Nam Thái cho biết: Nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng phục vụ công tác phòng, chống thiên tai năm 2023, đơn vị đã và đang tập trung nhân lực, máy móc, đẩy nhanh tiến độ thi công bảo đảm an toàn, chất lượng công trình. Đến đầu tháng 4/2023 công trình đã đạt gần 80% khối lượng xây lắp, phần đầu hoàn thành xây dựng và đưa vào sử dụng trước ngày 30/6/2023.

Cùng với cống Mai Diêm, thời gian qua huyện Thái Thụy tích cực chỉ đạo, đơn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục, công trình thuộc dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu huyện Thái Thụy. Đến nay, khối lượng xây lắp của dự án ước đạt 160 tỷ đồng, đạt trên 90%, trong đó một số hạng mục, công trình đã hoàn thành để phục vụ công tác phòng, chống thiên tai như tuyến kè và đường bờ sông Ngoại Trình dài gần 1km; nâng cấp tuyến đê biển 8, đoạn từ K33+130 đến K37+515 tổng chiều dài hơn 4km; tuyến kè và đường đê bờ sông Diêm Hộ và sông Sinh (đoạn từ cảng Diêm Điền đến cống Diêm Điền) tổng chiều dài hơn 1,4km và xây dựng xong cống Láng Quai... Việc hoàn thành các hạng mục trên đã góp phần nâng cấp hạ tầng khu vực ven biển, tăng cường khả năng chống chịu cho hạ tầng nhà ở dân sinh trước những tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

thi công hoàn thành công trình nạo vét và xây dựng các công trình: kênh trục cấp III (Thụy Trường) tổng mức đầu tư gần 3,5 tỷ đồng; nạo vét và kè nhánh kênh cầu Dừa, tổng mức đầu tư 6 tỷ đồng; nạo vét và xây dựng công trình trên kênh Nam Cường (Sơn Hà), tổng mức đầu tư gần 6 tỷ đồng; cải tạo hạ tầng vùng Ba Đạc 80, vùng thủy sản Thái Hồng, tổng mức đầu tư gần 7 tỷ đồng... Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bắc Thái Bình, Xi nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện đầu tư tu bổ, nâng cấp, sửa chữa 62 công trình, hạng mục công trình với tổng kinh phí hơn 25 tỷ đồng; giải phóng gần 1,7 triệu m² bèo, vật cản trên hệ thống kênh, mương nội đồng.

Hiện nay, huyện Thái Thụy có hơn 87km đê thuộc địa bàn của 20 xã, thị trấn, trong đó có 19,7km đê sông, 36,5km đê cửa sông và 31,1km đê biển, 28 kè lát mái với chiều dài gần 41km và 67 cống dưới đê. Theo ông Bùi Huy Tập, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện: Nhờ có sự quan tâm của các bộ, ngành trung ương và tỉnh, hệ thống đê, kè, cống trên địa bàn huyện đến nay đã được đầu tư nâng cấp khá cơ bản, qua đó phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai. Tuy nhiên, với đặc thù là huyện ven biển, hàng năm chịu ảnh hưởng trực tiếp của nhiều cơn bão và hoàn lưu bão nên những năm qua huyện Thái Thụy đã được trung ương, tỉnh quan tâm đầu tư mới, tu bổ cơ sở hạ tầng phòng, chống thiên tai. Năm 2022, bằng nguồn vốn trung ương và tỉnh trên địa bàn huyện đã đầu tư gần 600 tỷ đồng để tu bổ, xây dựng công trình đê điều, thủy lợi, trong đó có một số công trình được đầu tư lớn như: xây mới cống 3 xã tại K3+000 đê cửa sông hữu Hóa, tổng mức đầu tư hơn 13 tỷ đồng; nâng cấp, hoàn thiện mặt cắt đê hữu Hóa đoạn từ K16+000 đến K19+700 (Thụy Ninh), tổng mức đầu tư 14 tỷ đồng; nâng cấp hệ thống tưới trạm bơm Hệ, tổng mức đầu tư 210 tỷ đồng; xây dựng kè chống sạt lở bờ, bãi sông đê tả Trà Lý, đoạn từ K46+520 đến K46+650 và đoạn từ K47+200 đến K48+000 (Thái Phúc) gần 17 tỷ đồng; xử lý nạo vét và gia cố sông N2, tổng mức đầu tư hơn 14 tỷ đồng... Ngoài ra, bằng nguồn vốn của địa phương, năm 2022 huyện tổ chức

TRẦN TUẤN

QUỲNH PHỤ

Doanh nghiệp may nỗ lực giữ chân người lao động

Trước thực tế nhiều doanh nghiệp (DN), nhất là DN lĩnh vực may mặc gặp khó khăn trong tìm kiếm đơn hàng, ảnh hưởng đến duy trì việc làm cho người lao động (NLD), thời gian qua, cùng với nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, các DN may trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã tích cực phối hợp với công đoàn cơ sở thực hiện tốt các chế độ, chính sách để giữ chân NLD.

Vừa duy trì việc làm vừa lo giữ chân NLD

Năm 2022 và những tháng đầu năm 2023, các DN sản xuất trong lĩnh vực may mặc tiếp tục gặp khó khăn trong việc tìm kiếm đơn hàng do ảnh hưởng của kinh tế thế giới. Nhiều DN trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ đã phải giảm đơn giá, tìm kiếm thêm mặt hàng sản xuất mới để duy trì việc làm cho NLD. Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai, xã An Tràng chuyên sản xuất đồng phục xuất khẩu đi Nhật Bản và châu Âu song quý I/2023 đơn hàng của Công ty giảm 40 - 50% so với cùng kỳ năm 2022. Theo chia sẻ của ông Phạm Văn Tuấn, Tổng giám đốc Công ty, chưa bao giờ Công ty của ông cũng như các DN lĩnh vực may mặc gặp khó khăn như hiện nay. Đơn hàng giảm khiến doanh thu của Công ty giảm, thu nhập của NLD bị ảnh hưởng. Chưa kể, có thời điểm hết đơn hàng, một số bộ phận phải cho NLD tạm thời nghỉ việc để chờ đơn hàng mới nên việc giữ chân NLD cũng là bài toán đặt ra với DN. Thay đổi phương thức sản xuất là giải pháp được DN đưa ra trong thời gian qua. Ngoài mặt hàng truyền thống là đồng phục xuất khẩu, DN tìm kiếm một số mặt hàng mới như hàng dệt kim, bảo hộ lao động... để duy trì sản xuất. Công ty nỗ lực duy trì đơn hàng đến hết quý II/2023.

Với Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và sản xuất Toàn Anh, cụm công nghiệp An Ninh, trước đây thu nhập của NLD luôn



Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và sản xuất Toàn Anh, cụm công nghiệp An Ninh (Quỳnh Phụ) tìm kiếm nguồn hàng mới, khách hàng mới, thị trường mới để bảo đảm việc làm cho người lao động.

ở mức 7 - 8 triệu đồng/người/tháng nhưng hiện nay chỉ dao động ở mức 5 - 6 triệu đồng. Ông Phạm Thành Trang, quản lý sản xuất Công ty chia sẻ: Sản phẩm của Công ty là hàng gia công áo jacket xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc, châu Âu, châu Mỹ. Từ đầu năm đến nay, ngành may mặc gặp rất nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của DN. Mặc dù đơn hàng giảm song Công ty vẫn nỗ lực tìm nguồn hàng mới, khách hàng mới, thị trường mới để bảo đảm việc làm cho NLD. Hiện tại, đơn hàng của Công ty đã ký đến hết quý II/2023. Cùng với đó, Công ty luôn phối hợp với công đoàn thực hiện tốt các chế độ, chính sách để giữ chân NLD.

Nhiều chính sách giữ chân NLD

Công ty Cổ phần Dệt may Sao Mai có khoảng 300 lao động. Trước đây, thu nhập của NLD Công ty luôn duy trì từ 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và suy giảm kinh tế thế giới, Công ty phải cắt giảm đơn hàng, vì vậy việc làm của NLD bị ảnh hưởng, thu nhập cũng giảm theo. Để NLD yên tâm làm việc,

lãnh đạo Công ty phối hợp với tổ chức công đoàn kịp thời thực hiện các chế độ để giữ chân NLD. Chị Vũ Thị Vân Chi, Chủ tịch Công đoàn Công ty chia sẻ: Từ khi ngành may mặc gặp nhiều khó khăn, lãnh đạo Công ty có những phương án để hỗ trợ NLD tốt nhất trong khả năng có thể. Từ tháng 2/2023, khi chuyển đổi các mặt hàng mới, nếu NLD không bảo đảm thu nhập Công ty sẽ bù lương bằng mức 200.000 đồng/ngày. Đối với những công nhân phải tạm nghỉ làm, trong thời gian chờ việc Công ty sẽ hỗ trợ 50% mức lương cơ bản. Ngoài ra Công ty vẫn duy trì hỗ trợ tiền xăng xe, chế độ ngày phép, đóng BHXH và các chính sách liên quan đến đời sống của NLD. Chị Bùi Thị Tho, công nhân Công ty cho biết: Trước khó khăn chung của Công ty, chúng tôi hiểu được nỗi lo của DN khi phải chăm lo cho hàng trăm lao động. Trong thời điểm đơn hàng bị cắt giảm do nhiều yếu tố, việc duy trì việc làm và thực hiện các chế độ phù hợp giúp NLD chúng tôi yên tâm gắn bó với DN.

Tại Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và sản xuất Toàn Anh, theo chia sẻ của ông Phạm Thành Trang, để hạn chế thất

nhất tình trạng NLD dịch chuyển công việc, Công ty luôn nỗ lực tìm kiếm đơn hàng để tạo việc làm ổn định cho NLD, trả lương thỏa đáng đối với từng vị trí, bộ phận. Cùng với đó, duy trì các chế độ đãi ngộ với NLD như phụ cấp chuyên cần, đóng đầy đủ BHXH theo quy định, duy trì chế độ lương, thưởng...

Dự báo tình hình kinh tế thế giới sẽ còn khó khăn trong năm 2023, tiếp tục ảnh hưởng đến DN, nhất là DN lĩnh vực may mặc và kéo theo sẽ ảnh hưởng đến thu nhập, đời sống của công nhân lao động. Theo bà Tăng Thị Huệ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ, bên cạnh tìm giải pháp cắt giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh, DN cần có cơ chế giữ chân NLD để cùng vượt qua khó khăn, thách thức. Những biện pháp giữ chân NLD không chỉ có tăng thu nhập cho họ mà quan trọng hơn là cách đối đãi của đơn vị và người sử dụng lao động, tạo tình cảm, sự yên tâm để họ gắn bó. Cùng với đó, DN duy trì các chế độ lương, thưởng và có cam kết lâu dài với NLD. Công đoàn sẽ giám sát việc thực hiện.

NGUYỄN CƯỜNG

Chuột là loài gặm nhấm tuy nhỏ nhưng khả năng sinh sản nhanh, có tác hại rất lớn đến sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, các HTX DVNN trên địa bàn huyện Đông Hưng liên kết với các công ty tổ chức diệt chuột bài bản, đồng loạt không chỉ giảm chi phí sản xuất mà còn là tiền đề để có những vụ lúa thắng lợi.

Hiệu quả mô hình liên kết diệt chuột ở Đông Hưng

hoại nữa, nhờ đó ruộng của gia đình đạt năng suất cao. Những ruộng ở quanh khu nghĩa trang này trước đây do chuột cắn phá, chi

phí bỏ ra để diệt và ngăn chặn chuột quá lớn mà vẫn không có thu, bà con bỏ ruộng hoang nhiều; ba HTX DVNN đổi mới phương

pháp diệt chuột nên các hộ đã tổ chức sản xuất trở lại. Vụ xuân này là vụ thứ ba liên tiếp HTX DVNN Minh Châu hợp đồng với

doanh nghiệp diệt chuột trên địa bàn toàn xã. Mỗi vụ công ty tổ chức rải bã sinh học 3 lần vào thời điểm trước khi đổ ải, đổ ải xong và sau khi cấy xong, còn trong quá trình cấy lúa phát triển nông dân kiểm tra đồng ruộng phát hiện chuột cắn phá lúa thì cầm cờ thông báo, HTX sẽ báo cho công ty về tổ chức diệt chuột. Việc này được thực hiện đồng loạt, tập trung, mang lại hiệu quả cao nhất so với tất cả các phương pháp diệt chuột trước đây. Ông Nguyễn Văn Tệp, Giám đốc HTX DVNN Minh Châu cho biết: Tổng diện tích sản xuất nông nghiệp HTX quản lý gần 200ha. Ban đầu người dân còn e dè vì chưa biết hiệu quả diệt chuột của công ty ra sao; nhưng để bảo vệ mùa màng, HTX vẫn quyết định ký hợp đồng với công ty dù vụ đầu chưa

thu được tiền của bà con xã viên. Trong quá trình diệt chuột, HTX cũng các thôn tiếp tục tuyên truyền, vận động bà con xã viên đồng thuận. Điều quan trọng là khi thấy chuột bị tiêu diệt, lúa được bảo vệ phát triển tốt, cho năng suất cao bà con đồng thuận với phương án của HTX, đồng tiền để thuê công ty diệt chuột ở 100% diện tích. Đến giờ nổi lo chuột phá lúa ở đây đã không còn, nhiều vụ liên tiếp được mùa nên bà con rất phấn khởi.

Trước năm 2016, trên 200ha lúa ở khắp các xã của huyện Đông Hưng từ lúc cấy đến lúc thu hoạch đều phủ một màu trắng của nilon. Chiều chiều bà con tất bật ra đồng để kiểm tra, buột lại những chỗ nilon bị tuột và vợ những gốc lúa bị chuột cắn mà ai cũng xót xa. Song 11 vụ nay màu trắng của nilon đã hoàn toàn biến mất trên các thửa ruộng, bà con nông dân vui mừng vì không còn bóng dáng của chuột, mùa nổi mùa lúa trĩu bông. Đây là kết quả việc HTX DVNN xã mạnh dạn ký kết với công ty diệt chuột cho bà con. Ông Phạm Quốc Minh, Giám đốc HTX chia

sẻ: Từ năm 2016, HTX đã liên kết với công ty diệt chuột cho cánh đồng 3 thôn, sau 2 vụ bà con 2 thôn còn lại thấy hiệu quả, chi phí rẻ lại đỡ vất vả nên cũng hưởng ứng. Có một số diện tích lúa của bà con các xã lân cận như Thăng Long, Liên Hoa xen kẽ với lúa của Chương Dương cũng ủng hộ phương án diệt chuột này của HTX, vì vậy hiệu quả diệt chuột tăng cao. Bởi muốn diệt hết chuột trên đồng ruộng thì phải tổ chức rải bã đồng loạt, cùng lúc, khắp các xứ đồng. Khi hợp đồng với công ty, công ty cam kết về hiệu quả, có đến bù cho người dân những diện tích còn bị chuột cắn phá, song diện tích này rất ít.



Nông dân xã Đông Xuân (Đông Hưng) dù đã thực hiện nhiều biện pháp diệt chuột, ngăn chuột song hiệu quả chưa cao.

THU HIỀN